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- นางอัจฉรา อาจสว่าง 
เลขานุการสภาฯ

นายอภิมุข สุขสิริมัซ 
รองประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

นายอภิมุข สุขสิริมัช 
รองประธานสภาฯ

- วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
ขณะนี้มีสมาซิกสภาเทศบาลตำบลโพทะเล มาลงซื่อจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ 
ประชุมในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอเรียนเชิญค่ะ

- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
เรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ท่านรองนายกเทศมนตรีและคณะ 

ผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาซิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเปิด 
ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔

รายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิกทุกท่าน 
ตรวจสอบข้อความมีสมาชิกท่านใดที่จะขอแกไขเพิ่มเติมถ้อยคำในประเด็นใดหรือไม่ 
ก็เสนอที่ประชุมได้ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นขอบ 
กับรายงาบการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. 
๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๔ โปรดยกมือขึ้น ขอบคุณครับ

ครับ ไม่มีท่านสมาซิกท่านใดขอแก้ไขรายงานที่ประชุมไป แต่ก่อนที่จะลงมติ 
นะครับรับรอง ผมฃอขี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสภา ให้พวก 
เราเข้าใจสักครู่นะครับ การประชุมสภาเป็นการประชุมสภาเพื่อเกี่ยวกับการบริหารองค์กร 
ในเรื่องของการทำงานระหว่างสมาชิกสภากับคณะผู้บริหาร และหัวหน้ากองในส่วนต่าง  ๆ
ซึ่งจริง  ๆ แล้ว ในการประชุมสภานั้น จะไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาร่วมประชุมนอกจากทำ 
หน ังส ือขอเข ้าม ีส ่วนร่วมในการเข ้ามาประช ุม และจะต ้องได ้ร ับการอน ุญาตจาก 
ประธานสภา เมือได้รับการอนุญาตแล้ว ทางเจ ้าหน้าท ี,จะจัดเตรียมเก้าอี้ให ้เฉพาะใน 
สัดส่วนที'เหมาะสม เพราะฉะนั้นในการประชุมสภาในฐานะทีผมเป็นประธานสภา ก็เป็น 
การสร้างความเข้าใจระหว่างสมาซิกสภากับคณะผู้บริหาร และดำเนินการประชุมสภาให้ 
เร ียบร้อยไม่มีบีญหาใด  ๆ ให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ฉะนั้น หลักทั่วไปในการ 
ประชุมสภา ผมขอเสนอให้พวกท่านทราบว่าใบเมือมีการประชุม และมีการเสนอญัตติ 
หน ้าท ีข่องสมาซิกสภา คือ ลงมติเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ถ้าเห็นด้วยเราก็จะสนับสบุน 
แต่ถ้าไม่เห็นด้วยเราก็จะมีการอภิปรายในญัตตินั้น  ๆ โดยขณะที,การประชุมสภา สมาซิก 
ทุกท่านที่อภิปรายหรือซักถามนายก หรือคณะผู้บริหาร ต้องหันหน้ามาทางประธานสภา 
เท่านั้น ไม่ได้หันหน้าไปทางคณะผู้บริหารนะครับ ประธานสภาจะเป็นตัวเชื่อมคำพูดหรือ 
ข้อซักถามของสมาชิกสภาแต่ละท่าน เพื่อให้นายกเสนอหรือตอบคำถาม หรือถ้านายกใน 
บางเรื่องที่!ม่สามารถตอบข้อซักถาม นายกก็จะต้องมอบอำนาจให้กับรองนายกเป็น



-เอ
อนดับ ๑ ก่อน ถ้ารองนายกไม่สามารถตอบคำถามแทนได้ ต้องมอบให้กับหัวหน้ากองส่วน 
ต่าง  ๆ ท่ีมี-หน้าท่ี รับผิดชอบโดยตรง จริง  ๆ แล้วในการประชุมสภา สมาซิกสภาผมเองไม่ 
ค่อยเห็นด้วยในการที่สภาจะต้องให้หัวหน้ากองในส่วนต่าง  ๆ มาแก้ มาตอบคำถามแทน 
คณะผู้บริหาร เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะผมมองว่าในการตอบคำถามบางเรื่อง มันเป็น 
การสร้างบางสิ่งบางอย่างระหว่างสมาซิกกับข้าราชการที่จะไม่เข้าใจกัน ซ่ึงมันไม่ใช่หน้าท่ี 
ถึงตรงนี้ไงทีมอบอำนาจให้กับประธานสภามีอำนาจที่จะชี้ว่าให้ตอบคำถามแทนนายก 
แทนคณะผู้บริหาร ที่นายกมอบอำนาจให้หรือไม่ ตรงนี้คือประเด็กแรก

ประเด็นที่สอง เมื่อสมาซิกท่านใดต้องการอภิปปรายในญัตตินั้น ต้องยกมือ 
ขึ้น และต้องได้รับอนุญาตจากประธานสภา และเมือได้รับอนุญาตแล้ว จะต้องเสนอใน 
ประเด็นที่มีอยู่ในญัตติเท่านั้น จะนำเสนอนอกเรื่องอะไร ประการอะไรใด  ๆ ไม่ได้ท้ังส้ิน 
ส่วนในการตอบคำถามชองคณะผู้บริหารก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารก็ต้องตอบให้ตรงประเด็น 
กับที่สมาชิกนำเสนอ ไม,ว่าจะเป็นการซักถาม อภิปรายในญัตติ น้ัน  ๆ ในวันนี้อยากจะ 
สร้างความเข้าใจนิดหน่อย จะไดีไม'เกิดปีญญาขึ้นต่อไปอีก และจะไต้เข้าใจตรงกันใน 
วิธีการปฏิบัติท ีถูกต้องในการประชุมสภา ไม1ว่าจะเป ็นฝ่ายสมาซิกสภาหรือฝ ่ายคณะ 
ผู้บริหาร ตรงนี้ผมไม่ได้ว่าในการประชุมครั้งที่แล้วจะมีใครผิดใครถูก แต่ต้องนำเสนอในสิ่ง 
ที่มันถูกต้อง ให้พวกเราเข้าใจกันเท่านั้น ผมได้ตรวจดู ได้อ่านทบทวน ญัตติที'มีป้ญหา 
ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แค,ต้องการซักซ้อมความเข้าใจนะครับ เพื่อพวกเรานำเป็นแนวทาง 
ญัตติหน้า ๕ ญัตติที'นายกนำเสนอขอเสนอเครื่องซ็อตสุกรสลบด้วยไฟฟ้า มีสมาซิกท่าน 
หนึ่งยกมือ ขอถามคณะผู้บริหารว่ามันจะคุ้มค่าไหม คำถามที'สองผมอ่านแล้วอ่านอีก 
คำถามที'สองสมาซิกท่านนั้นถามอีกว่า ผมต้องการทราบรายได้ของโรงฆ่าสัตว์ มีสอง 
คำถามที'ซักถามของท่านสมาซิกนั้น แต่ในการตอบคำถามนั้นของท่านผู้บริหารคือตัว 
นายก ท่านตอบผิดประเด็น มันไม่ได้อยู่ในประเด็นในญัตติ ไปตอบในลักษณะที่ว่าสมาซิก 
ท่านนั้นจะต้องให้ยกเลิกโรงฆ่าสัตว์ หรือไม่ยกเลิกโรงฆ่าสัตว์ซ่ึงไมใช่ประเด็น ท่านนายกไม่ 
ตอบข้อซักถามในประเด็นแรก แต่ให้ ผอ.กอง ที่รับผิดชอบในส่วนของโรงฆ่าสัตว์ตอบแทน 
ปรากฏว่า ผอ.กอง ก็ตอบผิดประเด็นอีกนะครับ ผิดประเด็นตรงไหน สมาซิกท่านนี้ไม่ได้ 
ถามเลยว่ากี่ต ัว แต่ท่านถามว่าปีหนึ่ง  ๆ ได้รับค่าใช้จ่ายเท่าไร มันคุ้มกันไหม ตอบคำถาม 
ในลักษณะที่ไม่ชัดเจน ซึ่งการตอบคำถามของสภามี ๒ ประเด็น คือตอบหรือไม่ตอบ ซ่ึงไม่ 
ตอบก็ได้ไม่ผิดครับ นายกมีสิทธี้ที่จะไม่ตอบ เพราะท่านอาจจะอ้างว่าอาจจะทำให้เสียหาย 
ในการใช้จ่ายงบประมาณก็ได้ เซ่นเดียวกัน ในเมื่อนายกไม,ตอบ ก็จะโยนไปให้ท่าน ผอ. 
กอง ที่รักษาการฯ ตอบ ท่าน ผอ.กอง แทนที่ตอบคำถามหรือยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน กลับ 
ใช้คำตอบที่ม ันมากมายจนเกินเลย เซ่น เดือนนี้ได้กิ'ตัวคูณด้วยเท่านี้ มันเป็นการตอบ 
คำถามที'ไม่ตรงประเด็นในญัตติที'สมาชิกซักถาม ในประเด็นต่อไปยังโซคดีที'มีท่านรอง 
นายกที'อยู่ในวันนั้น ต้องชี้แจงประเด็นแค่นี้ และอีกหนึ่งเรื่องก่อนที'จะลงมติว่ารับรอง 
รายงานประชุมหรือไม่รับรอง ต้องลงมติในให้ความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณใน 
การจัดซื้อเครื่องซ็อตสุกรสลบด้วยไฟฟ้า นะครับ ตรงนี้เป็นประเด็นที่นายกใช้คำตอบ 
เพิ่มเติมขึ้นมา เป็นคำตอบที'ผิดระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาในเรื่องของการสิ่งที'ไม่ 
ควรกระทำ นั่นคือการฃมขู่ คุกคาม หรืออะไรก็แล้วแต่ คุกคามในเรื่องอะไรครับ ในเร ื่อง  
ของให้คณะเลขาฯ จดบันทึก แล้วจะบอกให้ประซาขน พ่อค้า แม่ค้า ใครจะยกมือหรือไม่ 
ยกมือ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ไม่ได้นะครัน มันผิดนะครับ เอกสารจดบันทึกการประชุม 
อะไรก็แล้วแต่ จะออกนอกสภานี้ไม่ได้เลย มันต้องมีการยื่นคำขอ จะมาอ้างใบเรื่องของ 
การสิ่อสาร การขอความร่วมมือ ไมได้ ต้องขออำนาจจากประธานสภาเท่านั้น แล้วในเรื่อง 
ของการประชุมสภามีการจดบันทึกอยู่แล้ว นายกจะเอาคำพูดในสภาไปพูดกับใคร
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นายอภิมุข สุขติริมัซ 
ประธานสภาฯ

ท่ีประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓
นายอภิมุข สุขศิริมัซ 
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔ 
นายอภิมุข สุขติริมัซ 
ประธานสภาฯ

ด.ต.ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐว ี
รองนายกเทศมนตรี

ไมได้ท้ังส้ินนะครับ มันอาจเกิดการฟ้องร้องกันได้ จริง  ๆ ครั้งนี้ พูดเพื่อให้รู้กันเท่านั้นเอง 
นายกไม่มีสิทธี้จะนำเอกสารต่าง  ๆ หรือแม้แต่คำพูดที'อยู่ใบการประชุมว่าใครผู้ใดเป็นผู้ 
เสนอ ว่าใครผู้ใดเป็นผู้รับรองลงมติให้หรือไมให้ ไมได้ครับ แต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งเท่านั้นเอง 
ว่าเนื่องจากจดบันทึกรายงานการประชุมในประชุมแต่ละครั้งนะครับ ให้นำไปปิดประกาศ 
ณ จุดที่แจ้งไว้เท่านั้น ด้วยนะครับ จะบึกไปติดท่ีไหนก็ไม่ได้นะครับ ต้องไปติด ณ จุดที่ทาง 
เทศบาลกำหนดขึ้นมานะครับ จึงขอขึ้แจงให้พวกเราได้ทราบกันในเรื่องของการประชุม 
สภาที่ควรจะปฏิบัติกับและดำเนินการให้ถูกต้องนะครับ เพราะว่าใบครั้งต่อ  ๆ ไป สมาซิก 
จะถามอะไรต่อคณะผู้บริหารไม่ได้เลยนะครับ และที'สำคัญในเรื่องของการตอบคำถามที่ 
ผิดญัตติ ผิดประเด็น เพราะอ่านแล้วอ่านอีก มันมีคำถามมันมีเรื่องนี้อยู่หรือเปล่า มันไม่มี 
เลย และสมาซิกถาม ๑. คุ้มหรือไม่คุ้ม ๒. ขอทราบรายรับในแต่ละปีเท่านั้นเองนะครับ 
ไม่ได้มีคำถามขึ้นมาว่าให้ยกเลิกโรงฆ่าสัตว์ ไม่มีเลยนะครับ ไม่มีในประเด็นคำถามเลย 
เพราะฉะนั้นเป็นสิ,งที'มันไมโซ่คำตอบที,ตรงประเด ็นถามญ ัตต ิ ตามระเบ ียบวาระท ี่ 
นำเสนอรมา อีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้พวกเราทราบ การเสนอญัตติ มันไม่ใช่นายกหรือฝ่าย 
บริหารเท่านั้นนะครับที่เสนอญัตติเข้าสู'สภาได้ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตาม มันมีระเบียบ 
ข้อบังคับใบการประชุมอยู่ ผู้ที่มีสิทธิโสนอญัตติเข้าสู่สภาได้ มี ๑. นายกเทศมนตรี ๒. 
ประธานสภา ๓. สมาซิกสภา และสมาซิกสภาก็มีสิทธื้ที่จะเสนอญัตติเข้าสู่ที่ประชุมได้ แต่ 
น ั้นค ือต ้องใช ้ ๑ ใน ๓ ของสมาซิก ท ี' ม อีย ู่ ก ็คือ ๔ คน ย ืน ญ ัตต ทิ ี' ต้องการจะยืนให ้ 
ประธานสภา แล้วประธานสภาจะนำเข้าสูทประชุมหรือไม1อยู่ที่การพิจารณาอีกทีบะครับ 
อันนี้คือระเบียบ อยากให้พวกเรารู้และเข้าใจไว้เท่านั้นนะครับ

ครับ สมาซิกท่านใดเห็นชอบการรับรองรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบล 
โพทะเลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โปรดยกมือครับ

มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
โพทะเลสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จำนวน ๑๐ เสียง เห็บชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
ไม ่ม ี

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ในการพิจารณาครั้งนี้ ผมขอให้เสนอญัตติพร้อมลงมติ ให้แล้วเสรืจทีละญัตติ 

ตามลำดับ ดังนี้
๔.® ญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนงานประเพณีการแข่งขัน 

เรือจังหวัดพิจิตร
ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ การพิจารณาเสนอญัตติขอ 

ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนงานประเพณีการแข่งขันเรือจังหวัดพิจิตรได้เลยครับ
กราบเรียบท่านประธานสภา และท่านสมาซิกทุกท่านนะครับ 

ด้วยเทศบาลตำบลโพทะเล มีความจำเป็นจะต้องเสนอญัตติขอความเห็นชอบการจ่ายเงิน 
ในหมวดเงินอุดหนุน ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี 
หลักการและเหตุผล ดังนี้



- (3 น ื่“

หสักการ
ขอความเห็นซอบการจ่ายเงินใบหมวดเงินอุดหนุบ ตามงบประมาณ 

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถีง (ฉบบท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงิน 
ตามมาตรา ๖๗

เหตุผล
เนื่องจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรได้มีการเปลี่ยนซื่อโครงการๆ 

และแจ้งขอรับการสนับสบุนงบประมาณโครงการด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและ 
บริการกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ซึ่งเทศบาลตำบลโพทะเล ได้พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน เพื่ออุดหนุน 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เป็นค่าใช้จ่ายโครงการด้านการพัฒนาด้านการ 
ท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท (ท้าหมื่นบาทถ้วน)
ตามพระราขบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะ 
กระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นขอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอบุมีติแล้ว 
ดังน้ัน จิงฃอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลโพทะเลพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
ในการจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมงาบ 

ประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่ออุดหนุน 
งบประมาณแก'สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร จำนวน ๔ ๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหม่ืนบาทล้วน)

นายอภิมุข สุขติริมัข ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมทราบ มี'ท่าน'ใดมีช้อ
ประธานสภาฯ สงสัยซักถามเพิ่มเติม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ

ถ้าไม่มีท่านใด อภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นขอบขอ 
ความเห็บขอบการจ่ายเงินอุดหนุนงานประเพณีการแข่งขันเรือจังหวัดพิจิตร 
โปรดยกมือครับ จำนวน ๑๐ เสียง เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง

นายอภิมุข สุขสืริมัซ ๔.๒ ญ ัตต ิขอความเห ็นชอบการจ่ายเง ินอ ุดหน ุนโครงการจัดหาอาหาร
ประธานสภาฯ กลางวับให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดโพทะเล

ขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ การพิจารณาเสนอญัตติขอ 
ความเห็นขอบการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก1นักเรียน 
โรงเรียนวัดโพทะเล ได้เลยครับ

ด.ต.ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี ด้วยเทศบาลตำบลโพทะเล มีความจำเป็นจะต้องเสนอญัตติขอความเห็นขอบ
รองนายกเทศมนตรี การจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๔๖๔ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้



นายอภิมุข สุขสิริมัช 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ 
นายอภิมุข สุขสิริมัข 
ประธานสภาฯ

หลักการ
ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินใบหมวดเงินอุดหนุน ตามงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิ 

เหตุผล
เนื่องจากโรงเรียบวัดโพทะเล แจ้งจำนวนเด็กนักเรียนในปีการศึกษา ๒๔๖๔ 

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อขอรับงบประมาณโครงการอาหาร 
กลางวัน จำนวน ๙๔ คน ในปีการศึกษา ๒๔๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ มีเด็กนักเรียนเข้ามา 
ศึกษาเพิ่มเติม จำนวน ๑๓ คน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน ซึ่งทำให้จำนวนเงินใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ มียอดเงินไม่เพียงพอใน 
การดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วน 
ตำบล) เทศบาลตำบลโพทะเลได้ดำเนินการอุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก, 
เด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/ ๒๔๖๔ ไปแล้ว-จำนวน ๙๙ วัน โดยยังคงเหลืออีก ๑ วัน 
เพื่อให้การดำเนินการงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เทศบาลตำบลโพทะเล 
ได้พิจารณาขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ แผนงาน 
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน 
ส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนวัดโพทะเลตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก,เด็ก 
นักเรียน จำนวนเงิน ๒,๑๐๐.- บาท (สองพับหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ 
มาตรา ๖๗ ทวิการจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะ 
กระทำได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
ดังน้ัน จึงขอเสนอญัตติบี้มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลโพทะเลพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการจ่ายเงินในหมวดเงินอุดหนุน โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังบี้

๑. เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโรงเรียนวัดโพทะเล ตามโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก'เด็ก 

น ักเร ียน เพ ืออุดหนุนงบประมาณแก่โรงเร ียนวัดโพทะเล จำนวน ๒,๑๐๐.- บาท 
(สองพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ครับ

ตามที่ท่านรองนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมทราบ มีท่านใดมีข้อ 
สงสัยซักถามเพิ่มเติม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ

ถ้าไม่มีท่านใด อภิปรายเพิ่มเติมกระผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบขอ 
ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดหาอาหารกลางวันให้แก'นักเรียน 
โรงเรียนวัดโพทะเล โปรดยกมือครับ
จำนวน ๑๐ เสียง เห็บชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง 

เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)
มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องอื่น  ๆ ขอเรียนเชิญ ครับ



ด.ต.ธภิณภัฎฐ์ ขจรกลิ่นสมฐวี 
รองนายกเทศมนตรี

นายอภิมุข สุขศิริมัฃ 
ประธานสภาฯ

นายอภิมุข สุขติริมัซ 
ประธานสภาฯ

-๖-

เร ียน ท ่าน ป ระธาน ส ภา และท ่าน สมาช ิกน ะคร ับ  เม ือ ส ักค ร ู,ท ี'ท ่าน 
ประธานสภาคุยเรื่องระเบียบการประชุมสภา ผมขอเสริมนะครับ ว่าก่อนที่จะเสนอญัตติที่ 
จะเข้าประชุมสภา ผมขอเสนอสักนิดนะครับว่า ก่อนที่ท่านจะเสนอให้!ปเปิดระเบียบ 
ศึกษาตามที่ท่านประธานแจ้งไปนะครับ ในการที่มีการลุกอภิปรายตอบโต้ ปกติแล้วท่าน 
ต้องยื่นหับไปทางท่านประธานสภานะครับ ถ้าผมถามว่าท่านที่นั่งอยู่นี้ มากันทำไม ท่านก็ 
ตอบว่ามาประชุมสภา ประชุมเพื่ออะไร ณ รันนี้ที่ประชุมสภาเพื่อสภามีหน้าที่ บริหารมี 
หน้าที่เสนอญัตติเข้าสภา สภามีหน้าที่ลงมติจะรับหรือไม่รับ แต่ก่อนลงมติน้ัน 
ประธานสภาท่านถามว่า ท่านจะรับญัตติหรือไม่ ถ้าญัตติไหนที่รับท่านก็ยกมือ ถ้าไม่ยกมือ 
ลงญัตติ ญัตตินั้นก็ไม่ผ่านสภา ก็ตกไป แล้วท่านใดจะนำเอกสารหรือวัตถุอื่นใด 
นอกเหน ือจากระเบ ียบวาระการประช ุม ไม ่สามารถเอาเข ้ามาได ้นะคร ับ  ท ่านต้อง 
ขออนุญาตต่อประธานสภาก่อน แล้วการอภิปรายห้ามพูดถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในสภา คนนอก 
หรือใครห้ามพูดถึง ผมขอเพิ่มเท่านี้นะครับ ขอบคุณท่านประธานสภาครับ

ครับ ความรู้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนรู้ ความรู้เรียนรู้ได้จากการอ่าน 
ความรู้เรียบรู้ได้จากการฟ้ง ความรู้เรียนรู้ได้จากการศึกษา อยู่ที่เราจะได้โอกาสจาก ๓ ข้อ 
นี้อย่างไร ครับสุดท้ายนี้ ขออีกหนึ่งเรื่อง ฝากขอขอบคุณท่านนายกที่มอบห้องทำงาน 
ให้กับสภานะครับ

มีท่านใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องอื่น  ๆ ขอเรียนเชิญ ครับ
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น  ๆ เพิ่มเติม กระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราขการ พนักงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทำให้ 
การประชุมวันนี้ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี กระผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓ ๐ น.

(ลงขื่อ) ^ ป ี.ป ี......... . 9 ^ . . ^ ? ™ . . : ..........ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางอัจฉรา อาจสว่าง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพทะเล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เม่ือวันที่ อ0  พ ^

(ลงข่ือ). 

(ลงข่ือ). 

(ลงซ่ือ).

3 .^ ป ี..............................ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม

.คณะกรรมการตรวจรายงาน 
(นายสาธิต นั่นเขตกิจ) การประชุม

.............& ....................

(นายนพปฎล อีมนรัญ)
.คณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม



-๗-

รายงานการประชุมนี้สภาเทศบาลตำบลโพทะเลได้รับรองรายงานการประชุมนี้
ในกุารประชุมสภาเทศบาลตำบลโพทะเลสมัย...^5!.^ ^ ...ส ม ัย ท ี.่.... เ^........ครั้งที่

.... . .ฟ ้อ ว ัฟ ่. . ๗ .  ศ ฆ ....... ...พ.ศ. ๒๕๖๕ ประธานสภาจึงได้ลง
ลายมือไว้เป็นหลักฐาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)

.2= 3 ^(ลงขื่อ)..........................................๖ ^ บั^ผ ู้ร ับรองรายงานการประชุม
(นายอภิมุข สุขศิริมัซ) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลโพทะเล


